

แกร็บแนะนำฟีเจอร์ใหม่ “แฟลช” (Flash) เรียกแกร็บแท็กซี่และแกร็บคาร์(อีโคโนมี)รวดเร็วขึ้น ใน ชั่วโมงเร่งด่วน



แกร็บแนะนำฟีเจอร์ใหม่ “แฟลช” (Flash)

เรียกแกร็บแท็กซี่และแกร็บคาร์(อีโคโนมี)รวดเร็วขึ้น ในชั่วโมงเร่งด่วน

กรุงเทพฯ, 11 กุมภาพันธ์ 2559 – หากคุณกำลังรีบและต้องการเรียกรถเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางให้เร็วที่สุด คุณจะหลงรักฟีเจอร์ใหม่และกล่องอย่าง “แฟลช” (Flash) ของแกร็บอย่างแน่นอน เพราะฟีเจอร์นี้จะติดต่อไปยังบรรดาผู้ขับแกร็บแท็กซี่และแกร็บคาร์(อีโคโนมี)ในละแวกใกล้เคียง ช่วยให้คุณเรียกใช้บริการรถที่อยู่ใกล้ที่สุดได้อย่างสะดวก ผู้โดยสารจะเข้าถึงเครือข่ายขนส่งสาธารณะทางบกที่ใหญ่ที่สุดของแกร็บแท็กซี่และแกร็บคาร์(อีโคโนมี)ในประเทศไทยในปุ่มเดียวด้วยประสิทธิภาพของฟีเจอร์ใหม่นี้ พาคุณไปยังสถานที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

กดปุ่ม “Flash” (หรือ เครื่องหมายสายฟ้า) เพื่อเรียกของแกร็บแท็กซี่และแกร็บคาร์(อีโคโนมี)ที่ขับอยู่ใกล้ที่สุด

“แฟลช” (Flash) ทำงานเหมือนระบบจองรถแบบปกติ ที่ให้ผู้โดยสารระบุจุดรับและจุดส่ง แต่ช่วยให้ผู้ใช้เรียกรถได้โดยไม่ต้องระบุประเภทรถว่าเป็นแกร็บแท็กซี่และแกร็บคาร์(อีโคโนมี) เหมาะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเรียกรถที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยเป็นรถประเภทใดก็ได้ เพียงแตะปุ่ม “แฟลช” ผู้ใช้งานจะได้รับรายละเอียดของรถที่ได้รับมอบหมายให้มารับทันที พร้อมทราบว่ารถที่มารับเป็นแกร็บแท็กซี่และแกร็บคาร์(อีโคโนมี)

วิธีการใช้ฟีเจอร์ “แฟลช”

1. ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันแกร็บแท็กซี่ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ Google Play หรือ App Store
2. ลงทะเบียนผู้ใช้งานฟรี
3. ระบุจุดรับและจุดส่งในช่องที่กำหนดไว้
4. แทนที่จะกดเลือกระหว่าง GrabTaxi หรือ GrabCar ให้กดปุ่ม “Flash” (เครื่องหมายสายฟ้า)
5. รถแท็กซี่หรือรถส่วนบุคคลรับจ้างแบบประหยัดที่อยู่ใกล้ที่สุดในระบบจะถูกส่งให้มารับคุณทันที ซึ่งหมายความว่า คุณจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วขึ้น

ฟังก์ชัน “Flash” รองรับการใช้งานแล้วบนโทรศัพท์มือถือทั้งในระบบ Android และ iOS

เกี่ยวกับ Grab

Grab ผู้นำแพลตฟอร์มด้านการขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความท้าทายของพวกเราคือการแก้ปัญหา ด้านระบบขนส่งและทำให้คนทั้ง 620 ล้านคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รู้สึกถึงความสะดวกสบายในการเดินทางอย่างแท้จริง Grab เปิดให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่เมื่อปี 2012 ต่อจากนั้นขยายบริการเรียกรถยนต์ส่วนบุคคล (GrabCar) บริการเรียกรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง (GrabBike) บริการทางเดียวกันไปด้วยกัน (GrabHitch) และบริการส่งของถึงบ้าน (GrabExpress) Grab เป็นผู้บุกเบิกทางเลือกให้กับคนขับรถแท็กซี่และผู้โดยสารเพื่อการเดินทางในทุกๆ วันผนวกกับความโดดเด่นเรื่องความเร็ว ความปลอดภัย และสม่ำเสมอ ปัจจุบัน บริษัทเปิดให้บริการในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกชมได้ที่ <http://www.grab.co>